
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7060 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 68,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 41,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร.5528 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 	
2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินงานในโรงเรียน
2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : โรงเรียน-อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน
๔ ครั้ง
 -อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการวางแผนการประชุม เบิกจา่ยค่าวัสดุ อปุกรณ์ ดังนี้ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นเงิน
4,500บาท โรงเรียนคลองบางพรหม 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/02/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 18,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม 
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 8,300 บาท

0480000-7060-22-112567
หน้าที่1/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %

0480000-7060-22-112567
หน้าที่2/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,300 บาท

0480000-7060-22-112567
หน้าที่3/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0480000-7060-22-112567
หน้าที่4/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 11/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 21/05/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 25/06/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 22/08/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนละจำนวน

4  ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นระหว่างกัน
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ตรงตามความต้องการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7060 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 68,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 41,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร.5528 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 	
2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินงานในโรงเรียน
2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : โรงเรียน-อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน
๔ ครั้ง
 -อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการวางแผนการประชุม เบิกจา่ยค่าวัสดุ อปุกรณ์ ดังนี้ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นเงิน
4,500บาท โรงเรียนคลองบางพรหม 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/02/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 18,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม 
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 8,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/05/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/06/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/08/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนละจำนวน
4  ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นระหว่างกัน
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ตรงตามความต้องการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7060 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 68,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 41,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร.5528 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 	
2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินงานในโรงเรียน
2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : โรงเรียน-อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน
๔ ครั้ง
 -อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการวางแผนการประชุม เบิกจา่ยค่าวัสดุ อปุกรณ์ ดังนี้ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นเงิน
4,500บาท โรงเรียนคลองบางพรหม 4,500 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/02/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 18,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม 
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 8,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/05/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/06/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/08/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนละจำนวน
4  ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 

0480000-7060-22-112567
หน้าที่7/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นระหว่างกัน
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ตรงตามความต้องการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7060 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 68,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 41,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รังษีสุทธิรัตน์ โทร.5528 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517
1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้มีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา
สรุปปัญหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 	
2. สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด้านคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินงานในโรงเรียน
2. เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ
ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน
ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : โรงเรียน-อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน
๔ ครั้ง
 -อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการวางแผนการประชุม เบิกจา่ยค่าวัสดุ อปุกรณ์ ดังนี้ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เป็นเงิน
4,500บาท โรงเรียนคลองบางพรหม 4,500 บาท

0480000-7060-22-112567
หน้าที่8/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %

0480000-7060-22-112567
หน้าที่9/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,000 บาท

0480000-7060-22-112567
หน้าที่10/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

0480000-7060-22-112567
หน้าที่11/12 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21-11-2024, 8:27 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 19/02/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม

และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 18,700 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 18,700 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประชุม 
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่อม จำนวน 8,300 บาท
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 8,300 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/04/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/05/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/06/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,000 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/08/2566 :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โรงเรียนละจำนวน
4  ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นระหว่างกัน
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ตรงตามความต้องการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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